

2. Ban SẼ KHÔNG BIẾT làm thế nào quyền năng của Đức Chúa Trời đang hoạt động trong ban.



*“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va.
Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” Thi. 37:5*

Ngoài ra, chúng ta không và sẽ không biết quyền năng của Chúa hoạt động như thế nào để thay đổi chúng ta. Quân đội có một cụm từ mà tôi sử dụng thường xuyên. Đó là, “bạn đang ở trong một tình huống không cần phải biết.” Đây là cách tương tự với Chúa. Vì Chúa không nói cho chúng ta biết Ngài đang biến đổi chúng ta như thế nào, nên chúng ta không cần phải biết. Điều này có thể rất thất vọng vì chúng ta luôn muốn biết mọi thứ và chúng hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp Chúa sẽ không cho bạn biết Ngài đang làm việc như thế nào. Ngài chỉ hứa sẽ làm việc trong bạn khi bạn bước đi bởi đức tin.

*Công việc SIÊU NHIÊN cũng có nghĩa là Chúa KHÔNG nói với bạn
TIẾN TRÌNH của Ngài để thay đổi cuộc sống của bạn.*

Một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất mà tôi có trong việc chia sẻ những sự thật này là tôi có thể mô tả cho bạn quá trình của Chúa trong việc biến đổi cuộc sống. Ngài không cho bạn hoặc tôi biết về cách Ngài làm. Ngài chỉ đơn giản muốn bạn thực hiện các bước đức tin vào Ngài và biết bằng đức tin rằng Ngài đang hoàn thành công việc siêu nhiên của Ngài trong bạn. Đó là lý do tại sao không có công thức hoặc danh sách kiểm tra cho việc bước đi bởi đức tin, vì công việc của Chúa trong bạn sẽ là duy nhất đối với bạn và không ai có thể rập khuôn theo như thế.

*Bởi vì công việc của Chúa là một công việc SIÊU NHIÊN và được thiết kế riêng,
chúng ta KHÔNG THỂ biến cuộc sống Cơ đốc thành một công thức hay một danh sách để kiểm tra.*

Hãy suy nghĩ câu hỏi này: Có thể chấp nhận là Chúa không nói cho chúng ta biết Ngài đang làm việc như thế nào để xây dựng đức tin của chúng ta?

Câu hỏi: Tại sao bạn nghĩ rằng chúng ta có nhu cầu biết những gì Chúa đang làm trong cuộc sống của chúng ta chứ không phải là không biết? Điều gì có thể là một số kết quả tiêu cực nếu chúng ta giữ nhu cầu cần phải biết?

.....
.....

Bạn có hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng ta không thể tạo ra các công thức hoặc danh sách kiểm tra để mọi người áp dụng cho cuộc sống Cơ đốc không?

Suy ngẫm: Thi thiên 37:5 và cầu xin Chúa đưa bạn ra khỏi việc cần phải biết Ngài đang làm việc như thế nào trong cuộc sống của bạn.

Kết ước với Chúa: Khi bạn đang thực hiện các bước đức tin trong một lĩnh vực mà bạn muốn thay đổi, hãy cầu xin Chúa ban cho bạn mong muốn được bình an khi không biết Ngài đang làm việc như thế nào.

Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không trải nghiệm những thay đổi.

Mặc dù bạn CÓ THỂ không cảm thấy hoặc không trải nghiệm tiến trình hành động của Đức Chúa Trời, nhưng CUỐI CÙNG bạn sẽ

trải nghiệm SỰ THAY ĐỔI trong suy nghĩ của bạn, trong những gì bạn tin tưởng, trong hành vi của bạn và trong các lựa chọn mà bạn thực hiện.



Chúa muốn bạn trải nghiệm những thay đổi mà Ngài mang lại trong cuộc sống của bạn, và bạn sẽ làm được. Tuy nhiên, bạn có thể không cảm thấy hoặc trải nghiệm công việc của Ngài trong bạn trước khi thay đổi thực sự diễn ra.

Chẳng hạn, bạn bắt đầu tìm kiếm Chúa bằng đức tin để giải thoát bạn khỏi nỗi sợ thất bại. Khi bạn bước đi bằng đức tin, quyền năng của Chúa đang hoạt động trong bạn để giải phóng bạn, nhưng bạn có thể không trải nghiệm quá trình tự do diễn ra. Tuy nhiên, tại thời điểm hoàn hảo của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy mình không còn sợ thất bại nữa. Điều quan trọng là bạn phải bước đi bởi đức tin trong một thời gian dài để trải nghiệm sự thay đổi mong muốn.

Vì vậy câu hỏi thực tế sẽ là:

Bạn có sẵn lòng bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian nhất định (đủ lâu) để TRẢI NGHIỆM những thay đổi trong cuộc sống của bạn?

Vì chúng ta không biết (và Chúa không nói với chúng ta) bao lâu sau khi chúng ta bắt đầu bước đi bởi đức tin trong một lĩnh vực nào đó mà sau này nó sẽ thay đổi, chúng ta phải tiếp tục bước đi bởi đức tin cho

đến khi chúng ta trải nghiệm một số biến đổi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này trong những phần tiếp theo của sách. Điều gì xảy ra khi bạn trải nghiệm những thay đổi siêu nhiên?

Biến đổi tạo ra NIỀM TIN CHẮC CHẮN vào Christ.

Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ. Phi-líp 1: 6

Phao-lô đang nói về sự *tin chắc* nào? Ông không nói về sự tự tin của bản thân. Thay vào đó, Phao-lô đang nói về một niềm tin do Chúa Giê-su tạo ra. Tại sao? Phao-lô đang làm chứng rằng ông đã trải qua những thay đổi siêu nhiên như vậy bởi Chúa. Sự *tin chắc* của ông không phải là sự tự tin vào khả năng của mình. Thay vào đó là niềm tin vào Chúa Giê-su, vào quyền năng của Ngài, mà Phao-lô đang nói đến.

***Kết quả ĐỨC TIN VÀO CHRIST là khi bạn bắt đầu
KINH NGHIỆM những thay đổi siêu nhiên trong cuộc sống của bạn.***

Tôi sẽ thành thật với bạn rằng tôi không nhận thấy sự tin cậy vào Chúa Giê-su đối với nhiều Cơ đốc nhân bởi vì rất nhiều người đã không bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian nhất định để trải nghiệm những thay đổi siêu nhiên. Do đó, lời khích lệ của tôi dành cho bạn là bạn tiếp tục bước đi bằng đức tin để bạn sẽ trải nghiệm sự tin cậy vào Chúa Giê-su và có thể nói như Phao-lô:

Và, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trở hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phát triển niềm tin vào Chúa Giê-su là một quá trình. Phao-lô dùng từ ngữ *persuaded* (được thuyết phục) để tiết lộ quá trình đó trong 2 Ti-mô-thê 1:12.

“For this reason I also suffer these things; nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed and am *persuaded* that He is able to keep what I have committed to Him until that day.”

“...ây lại là có mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, và ta *được thuyết phục* rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.”

Điều tương tự cũng đúng khi chúng ta bước đi bằng đức tin và trải nghiệm công việc biến đổi của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như Phao-lô, chúng ta sẽ được thuyết phục về mong muốn và quyền năng của Chúa trong công tác của Ngài thay đổi chúng ta.

Do đó, khi bước đi bởi đức tin trong một khoảng thời gian dài nhất định để trải nghiệm sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, SỰ TIN CẬY của chúng ta trong Chúa sẽ TĂNG TRƯỞNG.

Câu hỏi: Nếu bạn có thể trải nghiệm những thay đổi mà lời quyền năng của Chúa đã hứa, thì điều đó sẽ làm gì cho sự tin cậy của bạn vào khả năng của Chúa, và ước muốn của Ngài thay đổi cuộc sống bạn?

Suy ngẫm: 2 Ti-mô-thê 1:12 và cầu xin Thánh Linh tiết lộ cho bạn chiều sâu của sự tin cậy vào Chúa.

Kết ước với Chúa: Cầu xin Chúa bắt đầu thuyết phục bạn một cách sâu sắc hơn về khả năng và mong muốn của Ngài biến đổi cuộc sống của bạn. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn niềm tin lớn hơn vào Chúa - Ngài là ai và Ngài hứa sẽ làm gì cho bạn.

Ví dụ: Bạn có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, niềm tin của con vào Chúa không cao lắm. Con cầu xin Ngài thay đổi cuộc sống của con để xây dựng cho con sự tin cậy vào Ngài, vào quyền năng của Ngài để thay đổi con.”